



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๓๓๓/๒๕๖๒

เรื่อง การขอยก วัดบ้านยางน้อย (ร้าง) จังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้มีลิขิต ที่ ๐๐๑/๑๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการขอยก วัดบ้านยางน้อย (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดย พระเทพวิสุทธิทิว ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ นายวิสันต์ อินทะกุล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน และนายรังสิยศ งามฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้

วัดบ้านยางน้อย (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ที่ดินของวัดมีจำนวน ๑๗ ไร่ ๘๓.๑ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๓๐๒

อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง ศาลาการเปรียญ ศาลาฉันน้ำปานะ ฐานสิมเก่า โรงครัว โรงเก็บพัสดุ และห้องน้ำ ๓ หลัง ๓๐ ห้อง

มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๔ รูป

มีประชาชนให้การสนับสนุนทำนุบำรุงวัดประมาณ ๑,๘๐๐ คน

ระยะห่างจากวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในละแวกใกล้เคียง

- ทิศเหนือ ไม่มีวัดภายในระยะ ๑๐ กิโลเมตร
- ทิศใต้ ไม่มีวัดภายในระยะ ๑๐ กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก ไม่มีวัดภายในระยะ ๑๐ กิโลเมตร
- ทิศตะวันตก ไม่มีวัดภายในระยะ ๑๐ กิโลเมตร

การขอยก วัดบ้านยางน้อย (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังกล่าว ได้ปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงสมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้พิจารณากลับกรองการขอยกวัดร้างฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมี บัญชีให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยก วัดบ้านยางน้อย (ร้าง) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และให้เจ้าอาวาสชวนขยายให้มี พระภิกษุอยู่จำพรรษามากกว่า ๔ รูป เพื่อจะได้ทำสังฆกรรมบางประการตามที่พระวินัยกำหนดจำนวน พระภิกษุไว้ได้ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

พันตำรวจโท

W.

(พงศ์พร พรหมณ์แสนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม